

Giải thích về Lịch sử tín dụng của quý vị



Lịch sử tín dụng của quý vị cho doanh nghiệp biết cách quý vị chi tiêu và thanh toán hóa đơn. Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín dụng của mình vì nó có thể ảnh hưởng đến việc liệu quý vị có thể tìm việc làm, có thể thuê một căn hộ hay mở thẻ tín dụng hoặc vay tiền hay không - và quý vị sẽ phải trả bao nhiêu để vay tiền.

consumer.gov/Vietnamese

Lịch sử tín dụng của tôi là gì?

Lịch sử tín dụng của quý vị mô tả cách quý vị sử dụng tiền. Lịch sử tín dụng cho biết những điều như:

- ▶ quý vị có bao nhiêu khoản vay và thẻ tín dụng
- ▶ quý vị nợ bao nhiêu tiền
- ▶ quý vị đã có tín dụng trong bao lâu
- ▶ liệu quý vị có thanh toán hóa đơn đúng hạn hay không

Ba văn phòng tín dụng toàn quốc - Equifax, Experian và TransUnion - thu thập thông tin này và đưa chúng vào báo cáo tín dụng của quý vị.

Đọc **Kiểm tra Báo cáo tín dụng của quý vị** tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese để tìm hiểu cách yêu cầu báo cáo miễn phí.

Tại sao lịch sử tín dụng của tôi lại quan trọng?

Lịch sử tín dụng của quý vị cho doanh nghiệp biết cách quý vị chi tiêu và thanh toán hóa đơn. Lịch sử tín dụng của quý vị có thể ảnh hưởng đến việc quý vị có tìm được việc làm hay không, có thể thuê một căn hộ hay mở thẻ tín dụng hoặc nhận một khoản vay hay không. Lịch sử tín dụng cũng ảnh hưởng đến số tiền lãi quý vị sẽ phải trả khi vay tiền.

Thông tin tích cực giúp ích cho tín dụng của quý vị. Thông tin tích cực bao gồm những điều như thanh toán hóa đơn đúng hạn và số dư thẻ tín dụng thấp. Thông tin tiêu cực, như thanh toán hóa đơn trễ, sẽ làm tổn hại đến tín dụng của quý vị.

Nếu tôi không có lịch sử tín dụng thì sao?

Quý vị có thể không có lịch sử tín dụng nếu:

- ▶ quý vị chưa từng mở tín dụng
- ▶ quý vị chưa từng vay tiền từ ngân hàng hoặc ủy ban tín dụng

Nếu không có lịch sử tín dụng, quý vị sẽ khó có được việc làm, căn hộ hoặc thậm chí là thẻ tín dụng.

Để tìm hiểu cách xây dựng lịch sử tín dụng, hãy đọc **Cải thiện tín dụng của quý vị** tại consumer.gov/Vietnamese.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là một con số dựa trên lịch sử tín dụng của quý vị. Mỗi văn phòng tín dụng trên toàn quốc thiết lập một số điểm khác nhau. Điểm tín dụng của quý vị thường nằm trong khoảng từ 300 đến 850.

Quý vị cần phải trả phí nếu muốn xem điểm tín dụng của mình. Đôi khi một công ty có thể cung cấp điểm tín dụng miễn phí. Nhưng quý vị cũng có thể đã đăng ký một dịch vụ kiểm tra tín dụng cho quý vị. Những dịch vụ đó tính phí quý vị theo tháng.

Trước khi trả bất kỳ khoản tiền nào, hãy tự hỏi liệu quý vị có cần xem điểm tín dụng của mình không. Quý vị có thể không cần trả phí để xem điểm tín dụng vì nếu lịch sử tín dụng của quý vị tốt thì điểm tín dụng sẽ tốt.